

เศรษฐศาสตร์

ต้องเก็บภาษีให้ได้

คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) 2 ฉบับ ในการกำกับดูแลและควบคุมการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอเรนซี หรือการสร้างเงินสกุลดิจิทัลและการระดมทุนผ่านสกุลเงินดิจิทัลที่เรียกว่าไอซีโอ (Initial Coin Offering : ICO) ได้แก่ ร่าง พ.ร.ก.การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และร่าง พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (การจัดเก็บภาษีจากทรัพย์สินดิจิทัล) ในการประชุมเมื่อวันที่ 13 มี.ค.ที่ผ่านมา

สาระสำคัญของร่างกฎหมายทั้งสองฉบับแตกต่างกัน โดย พ.ร.ก.กำกับดูแลและควบคุมการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอเรนซีทั้งหมดนั้น เน้นหนักไปที่การแสดงตัวตน ที่มาที่ไปของผู้ซื้อผู้ขาย นายหน้าหรือตัวแทน รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการซื้อขาย การได้มาของคริปโตทั้งหมด ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการระดมทุนเพื่อการเงิน การฉ้อโกงประชาชนที่ทุกฝ่ายมีความกังวลในเรื่องนี้มากที่สุด

ส่วนร่าง พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรนั้น ชัดเจนว่ารัฐกำหนดให้กรมสรรพากรเก็บภาษีเงินได้จากผู้ที่มิรายได้จากทรัพย์สินดิจิทัลในอัตรา 15% โดยให้หักภาษี ณ ที่จ่าย และผู้มีเงินได้จากทรัพย์สินดิจิทัลจะต้องนำเอารายได้มาคำนวณในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วย

นอกจากนี้ เมื่อรัฐบาลกำหนดค่านิยามว่า สกุลเงินดิจิทัลว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่า จึงต้องเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) 7% อีกด้วย แนวทางการจัดเก็บภาษีแวต จะเก็บจากกลุ่มตัวแทน ดีลเลอร์ โบรกเกอร์ ส่วนบุคคลรายย่อยทั่วไปได้รับการยกเว้นภาษีแวตเหมือนกับการซื้อขายทองคำ

ร่างกฎหมายทั้งสองฉบับยังไม่สมบูรณ์เพราะจะต้องมีการจัดทำรายละเอียดเสนอ ครม.ในการประชุมวันที่ 20 มี.ค.นี้อีกครั้ง จึงจะมีการประกาศร่างกฎหมายฉบับสมบูรณ์ที่จะมีผลบังคับใช้ออกมา

โดยหลักการของกฎหมายนั้น เป็นเรื่องดีที่จะจัดความไม่สบายใจในการเปิดให้มีการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ทั้งที่เป็นคริปโตเคอเรนซีและไอซีโอ และอาจกล่าวได้ว่าประเทศไทยนั้นทันสมัยมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่มีการผลักดันกฎหมายนี้ออกมาใช้ ในขณะที่ประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกหลายๆ ประเทศก็ยังไม่มีการกำกับดูแลอย่างนี้ สิ่งที่น่ากังวลเรื่องหนึ่งคือการเก็บภาษีเงินได้จากสินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านี้ ทางกรมสรรพากรจะมีแนวทางในการเก็บภาษีอย่างไร หากดูตามประกาศของกรมสรรพากร ก็จะเห็นว่าหลักการการเก็บภาษีก็เหมือนกับ การลงทุนในหลักทรัพย์ปกติที่จะต้องเสียภาษีเงินปันผล หัก ณ ที่จ่าย และจะต้องนำเอาไปคำนวณในการเสียภาษีเงินได้ เพราะการซื้อขายมีหลากหลายรูปแบบ ทั้งในรูปแบบเงินอิเล็กทรอนิกส์ (อี-วอลเล็ต) การโอนเงินเข้าออกจากบัญชีของผู้ซื้อขายที่เปิดไว้ ซึ่งมีทั้งผ่านระบบธนาคารพาณิชย์กับไม่ได้ผ่านธนาคารพาณิชย์

หากดูตามประกาศของกรมสรรพากร ก็จะเห็นว่าหลักการการเก็บภาษีก็เหมือนกับการลงทุนในหลักทรัพย์ปกติที่จะต้องเสียภาษีเงินปันผล หัก ณ ที่จ่าย และจะต้องนำเอาไปคำนวณในการเสียภาษีเงินได้ แต่ในวิธีการจัดเก็บภาษีจากการซื้อขายคริปโตฯ และไอซีโอ ยิ่งยากกว่าการซื้อหุ้นมาก และมีการเด็ดขาดจากระบบภาษีได้มาก แม้ในกฎหมายจะระบุให้ธนาคารพาณิชย์มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายส่งรัฐก็ตาม

นอกจากนี้ แม้จะมีกฎหมายแล้ว เชื่อว่าการหลอกลวงในลักษณะแชร์ลูกโซ่ก็ยังคงมีต่อไป รัฐต้องหาวิธีจัดการเรื่องนี้ให้ดี ■

|...| นันทิยา อธิษฐาน

เมื่อปี 2014 บริษัท “เทอร์รานอส” (Theranos) สตาร์ทอัพในซิลิคอนวัลเลย์ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิวัติวงการแพทย์ ด้วยการคิดค้นนวัตกรรมเครื่องเจาะเลือดพกพาแบบสะดวก ประหยัด และเชื่อถือได้แนว User-friendly กลายเป็นหนึ่งในสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในวงการ และก้าวพ้นคำว่า “ยูนิคอร์น” หรือสตาร์ทอัพที่มีมูลค่าเกิน 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไปไกลโข เพราะในช่วงปลายปีเดียวกันนั้น มีการประเมินมูลค่าของเทอร์รานอสที่ราว 9,000 ล้านดอลลาร์

ต่อมาในปี 2015 “เอลิซาเบธ โอลด์ส” ผู้ก่อตั้งเทอร์รานอสวัย 31 ปี ในขณะที่นั้น ได้ขึ้นปกนิตยสารฟอบส์ในฐานะ “เศรษฐินีพันล้านอายุน้อยที่สุดที่สร้างตัวเองขึ้นมา” (Self-made) การที่เธอถือหุ้นในบริษัทถึงครึ่งหนึ่ง ทำให้เธอกลายเป็นมหาเศรษฐีที่มีความมั่งคั่งในพอร์ตถึงราว 4,500 ล้านดอลลาร์ มหาเศรษฐีสาวพันล้านรายแรกแห่งซิลิคอน วัลเลย์รายนี้ มีเส้นทางชีวิตที่ราวกับถอดแบบมาจากรุ่นพี่ วังการยักษ์ไอทีอเมริกา เธอหันหลังให้กับใบปริญญาขณะศึกษาด้านวิศวกรรมเคมี ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ขณะอายุเพียง 19 ปี เพื่อไปตั้งสตาร์ทอัพตามความฝันของตนเองในปี 2003 ความสำเร็จบวกกับความเป็นสาวทำงานรุ่นใหม่ทั้งเก่งและสวย ทำให้โอลด์สลอยได้สโตนโกลด์ของสื่อ ยังมีสไตล์การแต่งตัวที่มักสวมกางเกงและเสื้อคอเต่าทำให้สื่อตั้งฉายาเธอว่าเป็น “สตีฟ จ๊อบส์ คนต่อไป”

ทว่าในวันที่ 14 มี.ค. 2018 ที่ผ่านมา โอลด์สกลับถูกคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ (SEC) ตั้งข้อหา “ฉ้อฉล”

ก.ล.ต.สหรัฐซึ่งเริ่มการสืบสวนมาตั้งแต่ปี 2016 ตั้งข้อหาฉ้อฉลกับ โอลด์ส บริษัท เทอรานอส และราเมศ ซินนี่ บลิวานี อดีตประธานบริษัท ซึ่งทั้งหมดมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลเท็จกับนักลงทุน ระหว่างการระดมทุนในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งได้เงินมากกว่า 700 ล้านดอลลาร์ โดย ก.ล.ต.พบว่าทั้งหมดมีการให้ข้อมูลเท็จหรือข้อมูลที่คลาดเคลื่อนกับนักลงทุนหลายด้านด้วยกัน โดยเฉพาะการใช้อวดประสิทธิภาพเทคโนโลยีของบริษัทแบบเกินความจริง

ในเบื้องต้นนั้นยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่า อัยการของรัฐต่างๆ จะยื่นฟ้องโอลด์สในคดีอาญาด้วยหรือไม่ แต่สำหรับในส่วน ก.ล.ต.สหรัฐเองนั้น โอลด์สได้ตกลงยอมความกับ ก.ล.ต. โดยที่ไม่ได้ยอมรับว่ากระทำผิดผิด ซึ่งเจ้าตัวจะ

พันสตาร์ทอัพดาว บทเรียนใหญ่ซิลิคอนวัลเลย์



เอลิซาเบธ โอลด์ส

ถูกลงโทษ 3 ด้านหลักๆ คือ 1.โทษปรับเป็นเงิน 5 แสนดอลลาร์ 2.โอนหุ้นสามัญ 19 ล้านหุ้นให้บริษัท และ 3.ถูกห้ามทำงานในบริษัทจำกัดมหาชนเป็นเวลา 10 ปี

แม้ว่านี่จะไม่ใช่วิเคราะห์พ้อยครั้งแรกในวงการสตาร์ทอัพสหรัฐที่เป่งบาน แต่ก็อาจถือได้ว่าเป็น “หนึ่งในการฉ้อฉลครั้งใหญ่ที่สุดในวงการซิลิคอนวัลเลย์” ของสหรัฐที่ว่าได้ ที่สำคัญคือ เคนนี่ยังนับเป็น “บทเรียนครั้งสำคัญ” ต่อวงการสตาร์ทอัพทั้งในสหรัฐและระดับโลกว่า สตาร์ทอัพไม่สามารถใช้ช่องโหว่ในเรื่องความฝันในอนาคตหรือการตั้งไข่ทางธุรกิจมาเป็น “ข้ออ้าง” ในการหลอกลวงนักลงทุนได้

การสืบสวนของเอลิซาที่ได้อิสรูปล่าสุดนี้ มีขึ้นหลังจากที่หนังสือพิมพ์ วอลสตรีท เจอร์นัล รายงานชุดคู่ความไม่ชอบมาพากลหลายอย่างของสตาร์ทอัพรายนี้เมื่อปี 2015 ว่าศักยภาพและความสำเร็จของเทอร์รานอสนั้นถูกตบแต่งอย่างเกินความจริงไปมาก

ทั้งนี้ หัวใจหลักของบริษัที่ที่ทำให้เคยมีมูลค่าเกือบแตะระดับหมื่นล้านดอลลาร์มาแล้ว อยู่ที่นี่นวัตกรรมเครื่อง

มือเจาะเลือดจากปลายนิ้วที่เรียกว่า “เอ็ดสัน” (Edison) ซึ่งบริษัทอ้างว่าเป็นนวัตกรรมเขี้ยววงการแพทย์เพราะสามารถตรวจโรคและอาการต่างๆ ได้มากกว่า 200 รายการ โดยใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้น ไม่ต้องนำผลตรวจไปเข้าแล็บให้ยุ่งยากเหมือนที่ผ่านมา อีกทั้งยังประหยัดได้มากกว่า ซึ่งถือเป็น การ Disrupt วงการสาธารณสุขที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งที่เคยมีมา

ความมหัศจรรย์เช่นนี้ทำให้สตาร์ทอัพในเนอเมออย่างเทอร์รานอสสามารถระดมทุนมาได้อย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ในช่วงแรกประมาณปลายปี 2004 ที่ระดมทุนได้ 6 ล้านดอลลาร์ และภายในปี 2010 ก็ระดมทุนได้ถึง 92 ล้านดอลลาร์

หลังจากที่บริษัทเริ่มได้เงินลงทุนมากพอต่อการเดินทางกิจการอย่างต่อเนื่อง ขึ้นต่อไปของสตาร์ทอัพเหล่านี้ก็คือ การสร้างภาพลักษณ์ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในวงกว้าง ด้วยการดึงดูดเหล่าคนดังให้มาร่วมลงทุนหรือมาสนับสนุนเป็นกรรมการในบริษัท ซึ่งเทอร์รานอสสามารถทำในจุดนี้ได้เป็นอย่างดี เพราะสามารถดึงคนดังจากหลายวงการ อาทิ อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐ จอร์จซูลท์ และแม็ตต์ รูเพิร์ต เมอร์ต็อก มา

ร่วมได้ ขณะที่เจ้าของบริษัทอย่าง โอลด์สก็เดินสายออกสื่อใหญ่ๆ ทั้งฟอบส์ ฟอรัจูน บลูมเบิร์ก และตามงานต่างๆ ซึ่งยิ่งเรียกความน่าเชื่อถือของบริษัทได้มากขึ้น

ทว่า ผลการสอบสวนของเอลิซาที่ ได้จากการสอบสวนคำอดีตพนักงานของเทอร์รานอสรวมถึงผู้เกี่ยวข้องจำนวนมาก พบว่า เครื่องมือของบริษัทไม่ได้มีประสิทธิภาพมาอย่างที่ถูกกล่าวอ้าง ผลการตรวจเลือดมีความคลาดเคลื่อนมากเมื่อเทียบกับผลตรวจทางแล็บ และในธุรกิจที่เทอร์รานอสร่วมจับมือกับบริษัท วอลกรีน เพื่อทำบูตตรวจเลือดขนาดเล็กตามสาขาของร้านยา วอลกรีนนั้น พบว่า เป็นการใช้เครื่องมือตรวจทั่วๆ ไปที่เป็นของบริษัทอื่นๆ ไม่ใช่เทคโนโลยีของเทอร์รานอส ส่วนสิ่งที่บริษัทเคยอ้างว่า

กระทรวงกลาโหมนำเครื่องมือของบริษัทไปใช้ในภาคสนามที่ต่างประเทศก็ไม่มีความจริง และสิ่งที่บริษัทเคยอ้างกับนักลงทุนว่าจะทำรายได้ถึง 100 ล้านดอลลาร์ในปี 2014 นั้น แท้จริงสามารถทำเงินได้เพียง 1 แสนดอลลาร์เท่านั้น

ภายหลังที่บริษัทเริ่มได้รับเสียงร้องเรียนหนักขึ้นเรื่องประสิทธิภาพของผลตรวจ ในที่สุด คนในองค์กรก็เริ่มยอมเปิดเผยข้อมูลออกมา เช่น หลานชายของจอร์จ ซูลท์ ที่ยังมีคดีฟ้องร้องกับบริษัทจนปัจจุบัน นำไปสู่การแกะของสื่อและการตรวจสอบของเอลิซา ทำให้ความน่าเชื่อถือและมูลค่าของบริษัทหล่นฮวบ จนกลายเป็นว่าโอลด์สมีสินทรัพย์จาก 4,500 ล้านดอลลาร์ เหลือเพียงแค่ศูนย์ในปีถัดมา เนื่องจากเธอถือหุ้นในรูปของหุ้นสามัญที่จะได้รับเงินเป็นรายสุดท้ายตามหลัง เจ้าหนี้และผู้ถือหุ้นแบบอื่นๆ

“เรื่องราวของเทอร์รานอสถือเป็นเรื่องสำคัญของการซิลิคอนวัลเลย์ ผู้สร้างนวัตกรรมที่ต้องการจะปฏิวัติหรือพลิกโฉมอุตสาหกรรมนั้น จะต้องบอกความจริงกับนักลงทุนถึงเทคโนโลยีของพวกเขาที่ทำได้จริงในวันนี้ ไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาคาดหวังว่าจะเกิดขึ้นในวันหน้า” จิน่า ซเว กรรมการผู้จัดการเอลิซาภาคพื้นชาวนาธานซิลโก กล่าว ■

กลับปัญหาโลก

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนของมหาอำนาจแห่งยุค ทั้งจีน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น รวมถึงผู้เล่นระดับรองลงมาอย่างเกาหลีใต้และเกาหลีเหนือ

ตัวละครสำคัญที่สุดในดินแดนนี้ย่อมหนีไม่พ้น “ประเทศจีน” จีนคือเจ้าถิ่น คืออยู่อารยธรรม และคงสถานะนั้นมาเกือบตลอดประวัติศาสตร์หลายพันปี กระทั่งตกต่ำลงราวสองร้อยปีที่ผ่านมามีจีนยืนหยัดได้ใหม่ในยุคเหมาเจ๋อตง ประเทศจีนใหม่สถาปนาขึ้น ผ่านยุคความสับสนวุ่นวาย มาถึงยุคปฏิรูปที่ค่อยๆ สร้างจีนให้ร่ำรวยขึ้นใหม่

สำหรับจีนยุค “สีจิ้นผิง” ในปัจจุบัน ศ.ดร.จูลีฟ ชินวราโณ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวในงานสัมมนาเรื่อง “East Asia in 2018 : จากที่ประชุมสมัชชาครั้งที่ 19 ความเป็นมหาอำนาจโลกของจีน” ว่าอยู่ในจุดที่เข้มแข็งมั่นคงยิ่ง จีนกำลังเปลี่ยนเข้าสู่ยุคใหม่อีกครั้ง ที่ไม่เหมือนยุคดั้งเดิมเสียเลย เจียงเจ๋อหมิน หรือหูจิ่นเทา ภายในประเทศจีนจะเข้มขึ้น ภายนอกประเทศจีนจะเข้มแข็ง จีนมีเป้าหมาย

สำรวจภูมิทัศน์การเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียง (1)

แนวโน้มที่เรียกว่าการบรรลุ “ความฝันจีน” เป็นความตั้งใจที่จะฟื้นฟูพลังของประเทศจีน โดยมีกรอบเวลาชัดเจนในการพัฒนาตามลำดับขั้น (คือเป็นสังคม “เสี่ยวคัง” ที่เจริญรุ่งเรืองปานกลาง เป็นผู้นำด้านนวัตกรรม และเป็นประเทศพัฒนาแล้วแบบสังคมนิยม ในช่วงปี 2021-2035 และจากช่วงปี 2035-2049 จะเป็นประเทศที่เข้มแข็งพัฒนาอย่างสมบูรณ์ และมีบทบาททางในเวทีโลก)

จีนมีผู้นำคือ สีจิ้นผิง ที่กล่าวกันว่าเข้มแข็งและมีฐานอำนาจที่มั่นคงยิ่ง ส่วนพรรคคอมมิวนิสต์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักผู้กำหนดทิศทางของประเทศจีนเอง ก็กำลังกระชับเสถียรภาพทางอำนาจในสังคม เดินหน้าจัดตั้งบพรรค เช่น การทุจริตคอร์รัปชั่น และยกระดับการพัฒนาประเทศสู่ขั้นคุณภาพ พยายามลดเล็กลงเสียจากขั้นการพัฒนาในยุคก่อน หันมาให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม และตอบสนองความกินดีอยู่ดีของประชาชนให้ดีขึ้น ด้านการต่างประเทศ จีนจะมี

บทบาทในกิจการโลกมากขึ้น โดยใช้ Belt and Road Initiative (BRI) เส้นทางสายไหมทางบกและทางทะเล เป็นยุทธศาสตร์รองซึ่งจะพาจีนออกไปผจญภัยในโลกที่ทางเศรษฐกิจ การต่างประเทศ และการเมืองอีกครั้ง ยุทธศาสตร์นี้มีมาพร้อมกับกลไกประกอบใหม่ที่ริเริ่มโดยจีน อย่างธนาคาร AIB การที่จีนเข้มแข็งและลุกขึ้นมาเสนอตัวแบบการพัฒนาเศรษฐกิจโลกอย่าง BRI ตั้งสถาบันการเงินทางเลือก นอกจากของตะวันตกอย่าง AIB และเพิ่มบทบาทเงินหยวนในสกุลเงินระหว่างประเทศ เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้วิเคราะห์กันว่า จากนี้ไปโลกจะมีสองระเบียบหลักอำนาจในสังคม เดินหน้าจัดตั้งบพรรค เช่น การทุจริตคอร์รัปชั่น และยกระดับการพัฒนาประเทศสู่ขั้นคุณภาพ พยายามลดเล็กลงเสียจากขั้นการพัฒนาในยุคก่อน หันมาให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม และตอบสนองความกินดีอยู่ดีของประชาชนให้ดีขึ้น ด้านการต่างประเทศ จีนจะมี

โดยจีนและประเทศในกลุ่ม BRICS การมีสองระเบียบโลกพร้อมกันนี้ นักวิชาการบางท่านมองว่าจะนำไปสู่ความขัดแย้ง บางท่านมองว่าจะนำไปสู่การหลอมรวมและสังเคราะห์ที่เป็นระบบใหม่ตามวิภาษวิธีของมาร์กซ์ แต่ ศ.ดร.จูลีฟ มองว่า สองระเบียบนี้จะดำรงอยู่ในแบบเต๋า คือ ทั้งแข่งทั้งเสริมกัน (Forever fighting, forever complementing) สรุปคือแม้มีเรื่องต้องปรับปรุงอีกมาก แต่จับอารมณ์ได้ว่าประเทศจีนกำลังมีจิตใจที่ฮึกเหิมหาญ ความสำเร็จทางเศรษฐกิจการเมืองและการที่ สามารถฟื้นฝ่าวิกฤตใหญ่ของโลกในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งประเทศอื่นพากันพ่ายแพ้มาได้ครั้งแล้วครั้งเล่า ไม่ว่าวิกฤตต้มยำกุ้งในเอเชีย วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์จากอเมริกา วิกฤตหนี้สาธารณะในยุโรป ยิ่งทำให้จีนมั่นใจในแนวทางเดินของตน แม้จะเดินไม่เหมือนใครในโลก กล่าวอย่างหยาบคือ มีระบบเศรษฐกิจแบบตลาด แต่การเมืองควบคุมเบ็ดเสร็จโดยพรรคคอมมิวนิสต์ ■

หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
ก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2546 โดยมี บริษัท ปาณกิจ โพสต์ จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าของ ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา สำนักงานเลขที่ 136 ถนน ณ ระนอง แขวงสุทโธปราชญ์ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-616-4000 โทรสาร. 02-616-4201, 02-616-4202

- บรรณาธิการ : วุฒิ นนทฤทธิ์
Ext. 4224 e-mail : wut@posttoday.com
- รองบรรณาธิการ : พิชเชษฐ์ ชูรักษ์
Ext. 4230 e-mail : pichet@posttoday.com
- รองบรรณาธิการ : ชลลดา อิงศรีสว่าง
Ext. 4236 e-mail : choladai@posttoday.com
- ผู้ช่วยบรรณาธิการ : พรพรด ชัยศรีบุญเรือง
Ext. 4251 e-mail : pomprot@posttoday.com
- ฝ่ายข่าวการเมือง : วิษณุ นุ่นทอง
Ext. 4229 e-mail : wissanun@posttoday.com
- ฝ่ายข่าวแมกกาซีน : ปณิฏา สุวรรณปาล
Ext. 4256 e-mail : panita@posttoday.com
- ฝ่ายข่าวนโยบายเศรษฐกิจ : เบญจวรรณ รัตนวิจิตร
Ext. 4247 e-mail : benchawan@posttoday.com
- ฝ่ายออกแบบ : สุไลมาน ตีราแม
Ext. 4267 e-mail : sulaimand@posttoday.com
- หัวหน้าข่าว : ชิวรัตน์ กิจนากานพงศ์
Ext. 4239 e-mail : shewaratk@posttoday.com
- ฝ่ายข่าวหุ้น-ตลาดทุน : เจียรนัย ฤคณา
Ext. 4242 e-mail : jiaranai@posttoday.com
- ฝ่ายข่าวต่างประเทศ : นันทิยา วรเชษฐาภ
Ext. 4263 e-mail : nantiyaw@posttoday.com
- ฝ่ายข่าวกีฬา : เปรมาดี ปานทอง
Ext. 4264 e-mail : premvadeep@posttoday.com
- ที่ปรึกษาของบรรณาธิการ : วิมลพรรณ ปิณฑวิชัย
Ext. 4226 e-mail : vimolphunp@posttoday.com
- ที่ปรึกษาของบรรณาธิการ : สมาน สุดโต
Ext. 4225 e-mail : samarns@posttoday.com
- ฝ่ายโฆษณาดีสเพลย์ : โทร 02-616-4441
e-mail : display@bangkokpost.co.th
- ฝ่ายโฆษณาแยกประเภท : โทร 02-616-4388
- ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ : โทร 02-616-4444